



การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรรมสวนผัก ขอยสวนผัก แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น

กรุงเทพมหานคร

นางสาวชนิตา	ถ์ทชิลักขณา
นางสาวนติยา	อุคคมมตญาณ
นางสาวเบญญาภา	รักประกอบกิจ
นายพิตตรี	มะตาโอะ

ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

วิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 763 401

ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปีการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

ชื่อวิจัยเรื่อง	การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรสวนผัก ซอยสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ศึกษา	นางสาวชนิดา ลัทธิลักขณา นางสาวนติยา อุดมมลญาณ นางสาวอารภา รักประกอบกิจ นายพิตตรี มะดาโอะ
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์รชกร วชิรสิโรตม
ปีการศึกษา	2556

การศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรสวนผัก ซอยสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ที่ดินของเกษตรกร โดยศึกษาจากเกษตรกรสวนผัก จำนวน 5 ครัวเรือน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้นรวมระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 2556 - กันยายน 2556)

ผลการศึกษาพบว่า การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรสวนผัก ซอยสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากที่ดินของเกษตรกรสวนผัก ซอยสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในอดีตซอยสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและมีราคาต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ ซึ่งเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำเกษตร แต่ในปัจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติเสื่อมโทรมลง เช่น แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรเน่าเสียจากการทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ แหล่งน้ำบางแห่งน้ำแห้งเนื่องจากการตัดถนน และต้นทุนทางการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น ราคาเมล็ดพันธุ์ ราคาปุ๋ยที่มีราคาสูงขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของเมืองที่เริ่มขยายวงกว้างออกไปตามชานเมือง ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบ เช่น การตัดถนน การขายที่ดินให้กับหมู่บ้านเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยรองรับความต้องการที่มากขึ้น ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่เลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นแนวโน้มการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการทำเกษตรในอนาคตของเกษตรกรสวนผัก ซอยสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครนั้น มีแนวโน้มที่จะลดลงและอาจสูญหายไปมากที่สุด ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตเมืองต่อไป